



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๘-๓๑๐๑-๐๐๒ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นายกำธร วงศ์วิเศษ	เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	ลำดับที่ ๑

เงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้ง

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว จะดำเนินการเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการบรรจุแต่งตั้งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ หากผู้สอบคัดเลือกได้ไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าวจะเรียกผู้ที่สอบคัดเลือกลำดับถัดไปมารายงานตัวแทน

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว จะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เท่าที่มีตำแหน่งว่าง คือ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดหนองคาย มีมติเห็นชอบ และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว ให้ถือว่ายกเลิกบัญชีสำรองผู้สอบคัดเลือกได้

๓. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว หรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว จะรายงาน ก.อบต. จังหวัดหนองคาย ให้ความเห็นชอบยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายแฉล้ม โยคิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว